



ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
สังกัด วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๕ อัตรา ประกาศเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ มติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา และมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์
สังกัด วิทยาเขตศรีธรรมมาโคกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
(ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสอนและสอบสัมภาษณ์

หลักสูตร/สาขาวิชา	ชื่อ-ฉายา-นามสกุล
หลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์	ไม่มีผู้ผ่าน
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา	ไม่มีผู้ผ่าน
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา	๑. นายวิญญูชน เชาตระกูล ๒. นายอาทิตย์ อินทรภักดี
หลักสูตร ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา	ไม่มีผู้สมัคร

๒. กำหนดการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์

วันที่สอบ	การรายงานตัว
วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ภาคเช้า รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หากมารายงานตัวหลังเวลา ๐๙.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์
ให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวและเตรียมหัวข้อที่จะใช้ในการสอบสอน พร้อมนำเสนอไฟล์เอกสารประกอบการสอน สอบสอนภายในเวลา ๑๕ นาที ผ่านระบบ Zoom meeting Meeting ID: 578 869 3960 Passcode: MBU248	

๓. ระเบียบการสอบ

๓.๑ ให้ผู้เข้าสอบ รายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรงตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่มารายงานตัวหรือเกินกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

๓.๒ ให้ผู้เข้าสอบ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือสุทธิ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและลายเซ็นปรากฏในบัตรที่ยังไม่หมดอายุ ในการรายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือก หากผู้เข้าสอบคัดเลือกไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๓.๓ ให้ผู้เข้าสอบ ปฏิบัติตนในการเข้าสอบแบบออนไลน์ตามที่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการสอบกำหนดอย่างเคร่งครัด และเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมในการสอบผ่านโปรแกรม Zoom meeting

ทั้งนี้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทร ๐-๒๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๒๙ - ๑๑๓๒ ในวันและเวลาทำการ

